

Số: /SNN-VP

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2021

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi

Thực hiện công văn số 278/UBND-TH ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đơn vị (*như kính gửi*) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị mình chủ động nghiên cứu các nội dung, tổ chức kiểm tra thực tế, tham mưu cho Giám đốc Sở báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp giải quyết, nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri (*nội dung các kiến nghị của cử tri tại biểu 01 kèm theo*). Yêu cầu, báo cáo của đơn vị do trực tiếp Thủ trưởng cơ quan đơn vị ký tên, đóng dấu và gửi bản điện tử (*file word*) về địa chỉ [tranght\\_snnptnt@bacgiang.gov.vn](mailto:tranght_snnptnt@bacgiang.gov.vn) trước ngày 20/4/2021. (*Báo cáo của đơn vị trước khi gửi, phải xin ý kiến của lãnh đạo Sở phụ trách Khối*).

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của các đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Bá Thành**

**Biểu số 01: Tổng hợp các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII**  
(Kèm theo công văn số /SNN-VP ngày /01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
1	<b>Cử tri xã Cao Xá, huyện Tân Yên phản ánh:</b> Đêm ngày 25/5 và 01/6/2020, trên địa bàn xã Cao Xá, huyện Tân Yên xảy ra 02 trận giông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, nhà cửa của hơn 1.000 hộ ở 19/25 thôn, ước tính thiệt hại gần 12 tỷ đồng. Cử tri xã Cao Xá đã có hồ sơ gửi huyện và tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai.	Chi cục Thủy lợi
2	<b>Cử tri xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa:</b> Đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng trạm bơm tiêu nước tại Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước của 03 thôn Hương Ninh, Gò Pháo, Ninh Tào.	
3	<b>Cử tri thôn Ruồng, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn:</b> Đề nghị UBND tỉnh xây dựng đập chứa nước Khe My (thuộc cụm Hồ Hàm Rồng) để phục vụ tưới tiêu cho nhân dân trong vùng.	
4	<b>Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng đề nghị:</b> Tuyến kênh Miếu Cù hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn nâng cấp, sửa chữa.	
5	<b>Cử tri xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng:</b> Đề nghị nạo, vét kè kênh N7 từ thôn Giá đến ngòi Bún để phục vụ việc tiêu thoát nước.	
6	<b>Cử tri xã Vân Trung, huyện Việt Yên đề nghị:</b> UBND tỉnh chỉ đạo Công ty khai thác Công trình thủy lợi Nam sông Thương bố trí kinh phí nạo vét tuyến kênh T1 chảy về trạm bơm Trúc Tay, xã Vân Trung với chiều dài khoảng 4km để đảm bảo việc tiêu thoát nước cho các xã, thị trấn khu vực phía Đông đường QL1.	
7	<b>Cử tri xã Hương Mai, Trung Sơn, huyện Việt Yên đề nghị:</b> Các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí tu bổ, cứng hóa lòng kênh và mặt kênh 3 từ Kè Tràng đi Tân Sơn, xã Trung Sơn với chiều dài khoảng 4,5 km để phục vụ sản xuất cho toàn bộ diện tích của xã Hương Mai và một phần xã Trung Sơn. Vì tuyến kênh này được xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp, nhiều đoạn vỡ lở, không đảm bảo việc tưới nước phục vụ sản xuất.	

